

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2521

เสด็จพ่อ.- ข้าพระพุทธเจ้าในนามว่า "วิรุฬหก" ขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้แก่องค์  
ผู้ทรงศีล ผู้ทรงปัญญา ผู้ทรงธรรม ขอท่านได้ประทานเมตตาธรรมอันสูงที่เปี่ยมอยู่ในสัจจะแห่งท่าน  
ได้โปรดเป็นประธานในพิธีเทสงรูปสมมุติแห่งข้าพระพุทธเจ้า ที่บรรดาศิษยานุศิษย์ลูก ๆ ทั้งหลาย  
น้อมจิตตั้งมั่นต้องการให้อุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ด้วยความกตัญญูอันนี้ ขอท่านผู้บริสุทธิ์แล้วได้โปรดรับ  
และประทานเมตตาให้การตั้งมั่นในครั้งนี้ ได้สำเร็จสัมฤทธิ์ผลด้วย ท่านผู้ทรงศีลจะประทาน  
เมตตาธิปไตยในคำอาราธนาแห่งข้าพระพุทธเจ้าด้วยหรือไม่ ?

สมเด็จพระ.- อุนโมทนา รัย

เสด็จพ่อ.- สมแล้วคึงกตัญญูที่ว่าชื่อว่า ท่านเป็นผู้ที่ทรงเปี่ยมด้วยศีล ปัญญา อันบริสุทธิ์  
มีเมตตาธรรมอันสูงส่งเหนือกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พึงจะไ้ประสม

สมเด็จพระ.- คณะศิษยานุศิษย์ของมหาท้าววิรุฬหกโกลนแจ้งว่า...  
ท้าวท้าว และโกลนแจ้งว่า...

ท้าวที่ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนถึงโศกสนทนาธรรมะของพระพุทธเจ้า และอบรมใหญ่ทุก ๆ  
คนตั้งอยู่ในความดี และช่วยเปลี่ยนทุกข์ให้แก่คนที่มีความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ตลอดจน  
จนแนะนำข้อที่ถูกต้อง ให้คำพยากรณ์หลายข้อหลายประการ ซึ่งเป็นการถูกต้อง เพราะฉะนั้น  
จึงรู้สึกชื่นชมอนุโมทนามานาน แต่หาเพียงมีโอกาสได้พบท่านท้าวซึ่งมาที่นี่ในร่างทรงในวันนี้ ในวันที่  
ที่จะมีพิธีหลอมรูปสมมุติของท่านท้าวในวันนี้ จึงมีความอนุโมทนาในการอันเป็นคุณและกุศลจิตเปี่ยม  
ด้วยเมตตากรุณาของท่านท้าวที่ได้มาช่วยแกมบรรดาศิษยานุศิษย์ในโอกาสนี้ด้วย

เสด็จพ่อ.- ด้วยเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นส่วนมากแห่งมนุษย์มีความเลื่อมที่ค่านิจิต คังองค์  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มนุษย์นั้นคือผู้ประเสริฐแล้ว เพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีบุญบารมีอัน  
จะได้ก้าวเดินถึงนิพพานในเบื้องหน้าได้ ด้วยในกาลปัจจุบันมนุษย์หาได้มีจิตประเสริฐสมดังกาย  
ที่ได้ก่อสร้างขึ้นมาไม่ เมื่อจิตตนเองเลื่อม ยังหาญด้วยความโง่เขลา อ่างวานั้นเพราะศาสนา  
เลื่อม ความจริงอันนั้นไม่ถูกต้อง สำหรับธรรมะบางข้อบางประการที่ให้แกมบรรดาลูก ๆ ทั้งหลาย  
นั้น ก็ได้อาศัยหลักที่ได้ฟังเมื่อครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธะทรงประกาศศาสนาในโลกมนุษย์ และ  
บางมนุษย์ก็เข้าใจไขว้เขว มักอวดอ้างว่าตนรู้ โดยไม่เข้าใจการณ จึงจำเป็นต้องแก้ไขให้  
พิจารณาใหม่ เพื่อจะได้ถูกต้องสมเป็นพุทธมามกะ ด้วยสัจจะตั้งมั่นแห่งข้าพระพุทธเจ้าในชั้นแรก  
นี้ มุ่งหวังที่จะอัญเชิญพระสัจจธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธะประทานให้โดยแท้จริง แต่เมื่อรับ  
ปฏิบัติแล้ว ก็ได้เห็นวามมนุษย์ก็ค่อมมนุษย์ยังติดอยู่ในตถาคตเป็นอันมาก ถัดอาศัยหลักธรรมล้วน ๆ

แล้ว ก็เปรียบเหมือนตักน้ำไปรดหัวคอ จึงจำเป็นจะต้องกระทำบางอย่าง อันจะเป็นเครื่องชักนำ  
ซึ่งหมื่นบุษยัญได้ประสมพบเห็นโดยอัมศีโรราบยอมมอบน้อม เพื่อเป็นจุดที่จะชักพาให้ถึงพระนิพพาน  
ให้ถึงหลักธรรม ฉะนั้นถ้าแม้นมีบรรดา ลูก ๆ คนใดได้นำข่าวอันเกี่ยวแก่ชาพระพุทฺธเจ้าว่า ได้สร้าง  
อุภินิหารกฤษฏาอันใด ก็ขออย่าได้เชื่อ หรืออย่าได้สรรเสริญเขาเหล่านั้นเลย เพราะนั่นเป็นหนทาง  
ที่ไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริง และตัวชาพระพุทฺธเจ้าซึ่งที่รู้ว่าไม่ใช่หนทางที่แท้จริง ก็ได้  
กระทำในวิถีทางนั้นหลายครั้ง ก็ด้วยจุดประสงค์เพื่อชักนำให้เขาเหล่านั้นมีจิตมั่น เพราะความ  
เคารพมันแล้ว ย่อมจะทำให้มีจิตสมาธิอันเข้มแข็งที่ไค้พึ่งและเชื่อมั่นในคำสั่งสอนอบรมที่แนะนำให้  
ความตั้งมั่นอันนั้นในวันนี้ก็ได้พิจารณาว่า จะกระทำด้วยทาน ไค้พิจารณาว่าที่สถานนี้ที่แห่งนี้ เป็นของ  
ผู้ทรงความบริสุทธิ์ เป็นดินแดนที่องค์สมเด็จพระเจ้าทรงประทานไว้ จึงกราบขออภัยที่จะละเว้น  
งคกระทำอันนั้น แต่จะนำมาถวายในภายหลัง

สมเด็จพระเจ้าเห็นด้วยที่ท่านท้าวไค้ทุกในทางตรงที่ถูกต้อง แต่ว่าการที่จะนำไป  
สู่ความพ้นทุกข์ส่วน ๆ นั้น บางทีก็เป็นกรยากสำหรับคนทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงไค้ช่วยสงเคราะห์  
ด้วยลาภยศในทางที่ควร ด้วยความเมตตากรุณาสำหรับที่จะชักนำไปสู่สัจธรรมของพระพุทฺธเจ้า  
ซึ่งเป็นการกระทำที่ชอบที่ถูกต้อง แสดงถึงความเมตตากรุณาของท่านท้าวที่ไค้กรุณาแก่ลูก ๆ และ  
ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายด้วย ในโอกาสที่จะหล่อรูปสมมุติไค้ครั้งนี้ คุณผวนน้ำนี้ (แผนทอง) มาให้เข้า  
พิธีอาชาศนะ และไค้ไค้มาไว้ที่หน้าพระสงฆ์แล้ว ก็ไค้ไค้ไปเพื่อหล่อพระพุทฺธเจ้า กอปรกับพระสงฆ์  
ที่พระปรารภก็ คิดว่าจะมอบสำหรับหล่อรูปท่านท้าวสัก ๑ ชิ้น ถ้าท่านท้าวเห็นสมควรก็ไปกรับ

เสด็จพ่อ.- สัจจะนั้นยิ่งใหญ่ว่าหิ้งมรดก ตั้งมั่นแล้วในวันนี้ว่า ที่นี้เป็นดินแดนแห่งพระ  
พุทฺธศาสนา จะไม่แสดงอานุภาพ อย่าไค้คิดว่าเป็นสิ่งที่พวกเจ้านั่งอยู่ที่นี้คิดหวังเอา เพราะ  
อันนั้นมีไค้ทางแห่งความหลุดพ้น ทางแห่งความสุขที่แท้จริง องค์สมเด็จพระเจ้าก็เคยแสดง  
แต่ว่าจะแสดงสำหรับผู้ที่มิจิตสันดานที่ต่ำ แต่เพื่อให้ลูกทั้งหลายไค้เคารพมันและไค้ถึงพระรัตนตรัย  
ที่แท้จริง

สมเด็จพระเจ้า.- ที่ท่านท้าวไค้ทุกก็ถูกต้อง

เสด็จพ่อ.- เอาละ เมื่อสมควรแก่เวลา ชาพระพุทฺธเจ้าขอลาท่านแล้ว.